

# สายการบินเอทีฮัด รีเจียนนอลเปิดตัวเส้นทางบินใหม่ ระหว่างเจนีวา และสตูดการ์ท



สายการบินเอทีฮัด รีเจียนนอล ที่ดำเนินการโดยสายการบินดาร์วิน ได้เริ่มให้บริการเที่ยวบินระหว่างเจนีวา และสตูดการ์ท 4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ โดยให้บริการจากศูนย์กลางที่เจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ไปยังสตูดการ์ท ซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์กทางภาคใต้ของเยอรมนี

เที่ยวบิน F7260 เป็นเที่ยวบินปฐมฤกษ์ ที่ดำเนินการโดยสายการบินเอทีฮัด รีเจียนนอล ที่มีตราสัญลักษณ์ใหม่ ประกอบด้วยที่นั่งจำนวน 50 ที่นั่ง โดยการใช้ฝูงบินชาบ 2000 เมื่อบินมาถึงที่สนามบิน สตูดการ์ทก็ได้รับการต้อนรับด้วยการยิงสลุตสายน้ำ

มร. มาริโอ เมอร์โล ประธานกรรมการบริหารของสายการบินดาร์วิน กล่าวว่า “เรามีความภูมิใจที่ได้เป็นสายการบินแรกที่จะให้บริการเที่ยวบินตรงระหว่างเจนีวา และสตูดการ์ท เส้นทางบินใหม่นี้ถือเป็นเส้นทางแรกหลังจากการรีแบรนด์ของสายการบินดาร์วิน และการให้บริการเที่ยวบินในเส้นทางต่าง ๆ ตลอด 16 ปีในเครือข่ายของเรา”

“การให้บริการเส้นทางบินไปยังสตูดการ์ทจะช่วยขยายภูมิศาสตร์ของเราในตลาดของเยอรมัน และยังช่วยสร้างผลประโยชน์ให้กับธุรกิจของเรา และผู้โดยสารที่จะเดินทางมาพักผ่อนระหว่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และประเทศเยอรมนี รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการค้าที่แข็งแกร่งอยู่แล้วให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น”

“สิ่งที่สำคัญ คือ การให้บริการใหม่นี้ยังแสดงให้เห็นถึงกลยุทธ์ของเราที่จะดำเนินการบริหารสายการบินในระดับภูมิภาคที่แข็งแกร่งเชื่อมโยงกับชุมชน และเมืองในยุโรป และยังเชื่อมต่อกับเครือข่ายทั่วโลกที่เป็นพันธมิตรของเรา ได้แก่ สายการบินเอทีฮัด แอร์เบอร์ลิน และแอร์ เซอร์เบีย”

ต้อนรับการเปิดตัวเส้นทางบินใหม่ ศาสตราจารย์ จอร์จ ฟันเดล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสนามบินสตูดการ์ท กล่าวว่า “เรามีความยินดีที่สายการบินเอทีฮัต รีเจียนนอลได้เริ่มให้บริการเส้นทางบินใหม่ที่นี่ ซึ่งจะช่วยเพิ่มการขยายตัวของเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้ และผู้โดยสารของสายการบินยังได้รับความสะดวกสบาย

จากสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพของเรา”

เที่ยวบินใหม่นี้จะได้รับการแนะนำให้รู้จักในตลาดในด้านการให้บริการเที่ยวบินแบบไม่ต้องเปลี่ยนเครื่อง รวมทั้งให้บริการเที่ยวบินแบบเปลี่ยนเครื่องจากศูนย์กลางเจนีวาไปยังจุดหมายปลายทางที่สำคัญจำนวนมากทั่วยุโรป รวมถึง เคมบริดจ์ วาเลนเซีย โรม ลูกาโน ฟลอเรนซ์ ทูลูส (เริ่มให้บริการในเดือนเมษายน ปี 2557) เบลเกรด และซูริค (เริ่มให้บริการในเดือนพฤษภาคม ปี 2557) และบอร์กโดซ์ มาร์เซย์ แนนเทส และเวโรนา (เริ่มให้บริการในเดือนมิถุนายน ปี 2557)

เที่ยวบินนี้ยังนำเสนอโอกาสที่ดีให้กับนักท่องเที่ยวในการเชื่อมต่อกับสายการบินเอทีฮัต ซึ่งเป็นสายการบินแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาแอร์เวย์สที่ให้บริการเที่ยวบินจากเจนีวาไปยังอาบู ดาบี เที่ยวบินจากอาบู ดาบีนำเสนอโดยสายการบินเอทีฮัต และพันธมิตรหุ้นส่วนของเรา ได้แก่ สายการบินเจ็ท แอร์เวย์ และสายการบินเวอร์จิน ออสเตรเลีย และยังเชื่อมต่อกับสถานที่ท่องเที่ยวในวันออกกลาง อนุทวีปอินเดีย

เอเชีย และออสเตรเลีย

นอกจากนี้ สายการบินเอทีฮัต รีเจียนนอลยังนำเสนอเที่ยวบินไปยัง 16 จุดหมายปลายทางในยุโรป ด้วยการให้บริการเครื่องบินชาบ 2000 เทอร์โบพร็อบ จำนวน 10 ลำ โดยในกลางปี 2557 จะมีการเพิ่มเที่ยวบินเป็น

สองเที่ยวบินไปยัง 34 จุดหมายปลายทาง

ตารางเที่ยวบินในช่วงฤดูร้อนจะรวมถึงจุดหมายปลายทางดังนี้ เบียร์ทในฝรั่งเศส เกาะสเปนิชของ ไอบีซ่า และคากลิอารีในซาร์ดิเนีย